
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 

วันพุธที่  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง 

 ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
========================= 

 

ผูมาประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยคลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารยศิริราช ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต                   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ ๑ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  รองประธานฯ คนที่ ๒ 
 ๔. อาจารย ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร  เลขาธิการ  

 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส    สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๘. อาจารย นพ.ธัชพงศ งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ธิราภรณ จันทรดา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๐. อาจารย สพญ.นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๑. อาจารย บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นสพ.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร 
  ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา   คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๗. รองศาสตราจารย ดร.วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๘. รองศาสตราจารย นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๑๙. อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๒๐. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ เลิศสิทธิชัย วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสฬส ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๒๕. รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดลินา ตันหยง ประธานสภาอาจารย คณะเทคนิคการแพทย 
 ๒๗. อาจารย เวหา เกษมสุข แทนประธานสภาอาจารย คณะพยาบาลศาสตร  
 ๒๘. รองศาสตราจารย ดร.สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานสภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๙. รองศาสตราจารย ดร.จีรนันท แกลวกลา แทนประธานสภาอาจารย คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๓๐. รองศาสตราจารย ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 
 ๓๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารย สถาบันโภชนาการ 
 ๓๒. อาจารย มนตชัย โชติดาว ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๓๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ สมบูรณ ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยราชสุดา  

 ๓๔. อาจารย ดร.ปรัชญา เตวิยะ ประธานสภาอาจารย วิทยาเขตกาญจนบุรี 

          /ผู้ไม่มาประชุม .... 



 
 

 
 

๒ 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย นพ.จักรพงศ นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒. อาจารย น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๓. อาจารย พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔. อาจารย ดร.ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย พญ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๖. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๗. อาจารย อิทธิพล ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๘. อาจารย ดร.เอกพันธุ ปณฑวณิช โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 ๙. อาจารย นพ.ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภก.ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ    ประธานสภาอาจารย คณะเภสัชศาสตร 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ท่ีปรึกษาสภาคณาจารย 
 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๔. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

กอนเขาสูวาระการประชุม 
 ศาสตราจารยคลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย ไดเรียนเชิญ ศาสตราจารย นพ.บรรจง มไหสวริยะ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ” ในเวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๔๐ น.  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น. 
 ศาสตราจารยคลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๗๑ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 

  เลขาธิการแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๗๑ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
                              ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 เลขาธิการแจงวา สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ วันที่ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

                              ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๓ สาระสําคัญจากการประชุมคณบดี 
 เลขาธิการแจงวา สาระสําคัญจากการประชุมคณบดี ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ และครั้งท่ี 

๗/๒๕๕๖ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

                              ที่ประชุม  รับทราบ 

 

          /๑.๔ จํานวนสมาชิก .... 



 
 

 
 

๓ 

๑.๔ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๕๖ 

 เลขาธิการแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ มีสมาชิกมา
ประชุม จํานวน ๔๐ คน ไมมาประชุม ๖ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชมุคิดเปนรอยละ ๘๖.๙๖ 
                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๕ เรื่องที่ประธานไดดําเนินการไปแลว 
 ๑) ทําหนังสือเสนอชื่อ รองศาสตราจารย นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย เปนผูแทนสภาคณาจารยเพ่ือทําหนาท่ี
เปนกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล และผูชวยศาสตราจารย นพ.จักรพงศ นะมาตร เปนผูแทนสภาคณาจารย
เพ่ือทําหนาท่ีเปนกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๒) ทําหนังสือถึงอธิการบดีเพ่ือเสนอแนะขอคิดเห็นเรื่องอัตราเงินเดือนของอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
                              ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๖ สรุปผลการจัดเวทีสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม 
  เลขาธิการแจงวา ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ สมบูรณ ไดจัดทํารางสรุปผลการจัดเวทีสภา
มหาวิทยาลัยพบประชาคม เม่ือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ในสวนของสรุปการบรรยาย วิทยากรไดตรวจแกเรียบรอยแลว โดยจะนําเนื้อหาจากการบรรยายของ
วิทยากรแตละทานทยอยลงขาวสภาคณาจารย เริ่มตั้งแตฉบับเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ เปนการบรรยายของอธิการบดี เรื่อง “ความ
ม่ันคงในการทํางานของบุคลากรกับความกาวหนาของมหาวิทยาลัย”  เดือนเมษายน จะเปนการบรรยาย เรื่อง “มองภาพอนาคตอีก 
๑๐ ปขางหนา: มหาวิทยาลัยมหิดลจะอยูตรงไหน” โดย คุณหญิงลกัษณาจันทร เลาหพันธุ  ดร.โชค บูลกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ   ศาสตราจารยคลินิก นพ.อุดม คชินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร   ศาสตราจารย ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง 
ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ  และนายณัฏฐกิตติ์ สุธรรมวงศ นายกสโมสรนักศึกษา  จึงขอใหสมาชิกชวยพิจารณารางสรุปฯ
ดังกลาวอีกครั้ง หากมีขอแกไขกรุณาแจงท่ีฝายเลขานุการ   หลังจากมีการแกไขเรียบรอยแลว จะสงนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑ 
เลม ตอไป 
 ประธานไดกลาวขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ สมบูรณ ท่ีไดดําเนินการจัดทําสรุปดังกลาวดวย
ความเรียบรอย 
 สมาชิกไดเสนอใหมีการวิเคราะหเนื้อหาจากการบรรยายของวิทยากรแตละทานที่เปนประโยชนตอบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยและสามารถนําไปสูการปฏิบัติได  
                              มติที่ประชุม  มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห ประธานกรรมการฝายสวัสดกิารและ
สิทธิประโยชน รับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ประชุมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖    
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ ประชุมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๕๖ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวทิยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การเสนอชื่อกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ประจําป ๒๕๕๖ 
 ประธานแจงวา ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ขอใหสภาคณาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดล แจงชื่อกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๖ จํานวน ๕ สาขา สาขาละ ๑ คน คือ สาขา

          /วิทยาศาสตร์ .... 



 
 

 
 

๔ 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาสังคมศาสตร  สาขามนุษยศาสตรและศิลปศาสตร และสาขารับใชสังคม โดย
กรรมการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ 
 ๑) ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวา ผูชวยศาสตราจารย 
 ๒) เปนผูมีประสบการณในสาขาที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 
 ๓) เปนผูมีจริยธรรม คุณธรรม และมนุษยสัมพันธอันดีเปนที่ยอมรับของสังคม 
 โดยขอใหแจงรายชื่อพรอมประวัติ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 โดยกรรมการคัดเลือกฯ จะตองเดินทางไปประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติฯ รวมทั้งการ
สัมภาษณตามมหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆ ท่ีมีผูไดรับการเสนอชื่อฯ ประมาณ ๒-๓ ครั้ง ท้ังในกรุงเทพ และตางจังหวัด 
 มติที่ประชุม  เสนอชื่อกรรมการคัดเลือกฯ ดังนี้ 
 ๑) รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต     เปนกรรมการฯ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
 ๒) ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท  เปนกรรมการฯ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 ๓) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ สมบูรณ เปนกรรมการฯ สาขาสังคมศาสตร 
 ๔) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประฤดา สุริยันต เปนกรรมการฯ สาขามนุษยศาสตรและศิลปะศาสตร 
 ๕) รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี  เปนกรรมการฯ สาขารับใชสังคม  
                                ประธานจะไดดําเนินการเสนอชื่อดังกลาวตอ ปอมท.เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 

     สําหรับการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.นั้น  ท่ีประชุมขอใหเสนอ
ชื่อดังกลาว หลังจากไดรับหนังสือแจงจาก ปอมท. 
 

 ๓.๒ การเสนอชื่อผูที่มีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือเขารับการคัดเลือกรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” รางวัลเสริมสรางคนดีมีคุณธรรม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ประธานกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร แจงวา 
มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่ออาจารยท่ีมีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรม และ
จริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน ๑ คน เขารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” รางวัล
สรางเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖     ในการนี้คณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร ไดมีการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูท่ีเหมาะสมแลว เม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย
พิจารณา จํานวน ๒ ทาน 
  มติที่ประชุม เสนอ รองศาสตราจารย นพ.ทวี เลาหพันธ สังกัดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เพ่ือเขา
รับการคัดเลือกรางวัลดังกลาว ซึ่งประธานจะไดดําเนินการตอไป 

 

 ๓.๓ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ เปนที่ปรึกษาสภาคณาจารย 
  ประธานเสนอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ  เปนที่ปรึกษาสภาคณาจารยเนื่องจากเปนผูท่ี
มีความตั้งใจ เสียสละ และทุมเท ทํางานใหกับสภาคณาจารย  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑ การแกขอบังคับโดยใหประธานสภาอาจารยสวนงานเปนกรรมการประจําสวนงานโดยตําแหนง 
  ประธานแจงวา ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค สายขุน ไดรางหนังสือเรื่อง การแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานในสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือเสนอตออธิการบดี แตมติท่ีประชุมครั้งท่ี๔/๒๕๕๖ วันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๕๖  ขอใหนํากลับมาเสนอที่ประชุมสภาคณาจารยพิจารณา กอนเสนออธิการบดี ดังนั้นจึงขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  มติที่ประชุม เห็นชอบใหเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

          /๔.๒ สรุปผล .... 



 
 

 
 

๕ 

  ๔.๒ สรุปผลการจัดโครงการ Retreat สภาคณาจารย 
 เลขาธิการแจงวาการจัดโครงการสัมมนาสมาชิกสภาคณาจารย (Retreat) เรื่อง “ภาระงาน คาตอบแทน 
และความกาวหนาของอาจารย” เม่ือวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ รายารีสอรท อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย มีผูเขาสัมมนา จํานวน ๒๘ คน มีคาใชจายทั้งสิ้น จํานวน ๗๙,๗๘๐ บาท 
 ท้ัง ๓ กลุมไดนําเสนอผลการประชุมกลุมยอย ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 
 กลุมที่ ๑ เรื่อง มาตรฐานภาระงานของอาจารยมหาวิทยาลัย นําเสนอโดย ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง 
โควศวนนท   สมาชิกไดมีขอเสนอแนะ และมีการอภิปรายอยางกวางขวาง โดยเฉพาะเรื่องคาน้ําหนัก(%) ของภาระงานกลุมเนนการ
เรียนการสอน  กลุมเนนการวิจัยและการสอน  ซึ่ง ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท รับขอเสนอแนะจากสมาชิกเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตอไป   โดยแนวทางการคิดภาระงานไดอิงตามแนวทางของ ปอมท. และอยูบนพื้นฐานความเปนจริง ซึ่งขอมูลดังกลาวเคย
นําเสนอตอท่ีประชุมสภาคณาจารยและรองอธิการบดีแลว  แตจะขอพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง           
 กลุมที่ ๒ เรื่องเงินเดือนและคาตอบแทน   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค สายขุน ไดสรุปประเด็นที่
สําคัญซึ่งเปนไปตามความเห็นของสมาชิกท่ีไปสัมมนา โดยทําหนังสือเสนอประธานสภาคณาจารยลงนามถึงอธิการบดีเรียบรอยแลว  
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 กลุมที่ ๓ เรื่องความกาวหนาในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัย นําเสนอโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.
พรพรรณ สมบูรณ 
                                  มติที่ประชุม  เรียนเชิญรองอธิการบดี มารับฟงขอสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องมาตรฐาน
ภาระงานฯ หลังจาก ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท ไดแกไขเรียบรอยแลว   
 นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ไดนําเสนอภาพบรรยากาศการสัมมนาฯ ตอท่ีประชุม 
                              

 ๔.๓ การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
            ๔.๓.๑ คณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร  
  รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและ
บุคลากร แจงวา ภารกิจของกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาฯ ไดชี้แจงในระเบียบวาระที่ ๓.๒ แลว 

 ๔.๓.๒ คณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย 
 รองศาสตราจารย ดร.สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย แจงวา มี
การประชุมคณะกรรมการฯ ในวันนี้เม่ือเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพ่ือเตรียมการจัดเสวนาเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงวิชาการ         
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค  สายขุน กรรมการฝายวิชาการ ชี้แจงเพ่ิมเติมวา การจัดเสวนาครั้งนี้จะใชเวลาครึ่งวันชวงบาย ตั้งแต
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประมาณเดือนมิถุนายน หรือ กรกฏาคม ๒๕๕๖ กําหนดการจะแบงเปน ๒ ชวง ชวงแรกจะนําเสนอเก่ียวกับ
การกลยุทธ ปญหาและอุปสรรคในการขอตําแหนงทางวิชาการ  หรือการสรางแรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการ  ชวงที่สองเปน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ จากวิทยากรที่ประสบความสําเร็จในการเขสูตําแหนงทางวิชาการจนไดเปนศาสตราจารยในขณะที่อายุยัง
นอย ท้ังนี้เพ่ือสรางแรงจูงใจและกระตุนใหอาจารยในมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสําคัญและเตรียมพรอมในการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการตอไป 
                                          มติที่ประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการตอไป   

๔.๓.๓ คณะกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน  
 ประธานแจงวา มีเรื่องรองเรียน ๒ เรื่อง เปนเรื่องท่ีเสนอเขามาใหม ๑ เรื่อง ซึ่งจะประชุม
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาคณาจารยในวันนี้   และอีก ๑ เรื่อง เปนเรื่องสืบเนื่อง ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณาแลวใหนําเสนอ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาตอไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบใหนําเสนออธิการบดี 
 
 

          /๔.๓.๔ คณะอนุกรรมการ .... 



 
 

 
 

๖ 

 ๔.๓.๔ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย ดร.วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การขอตําแหนงทางวิชาการ ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
                                           ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๓.๕ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
          รองศาสตราจารย นพ.วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๓.๖ คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา รายละเอียดเกี่ยวกับสํานักพิมพไดนําเสนอในขาวสภาคณาจารยฉบับเดือนมีนาคม 
๒๕๕๖ สําหรับอาจารยท่ีมีหนังสือดี ๆ ตองการเผยแพร    สํานักพิมพฯ ยังเปดรับ หรือสามารถนําเสนอไดดวยตนเอง 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๓.๗ คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ชี้แจงวา ไดมีการประชุมคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัย ครั้งท่ี(๔)-๑/๒๕๕๖  เม่ือ
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมฯ มีมติออกระเบียบปฎิบัติในการเขา-ออกประตูของมหาวิทยาลัย ดงันี้  
      ๑. ใชระบบสติ๊กเกอรสําหรับบุคลากรและนักศึกษา ในการควบคุมการเขาออกของรถยนตเพ่ือเพ่ิม
มาตรการรักษาความปลอดภัย   
       ๒. ประตูจะเปดใหบริการเขา-ออก คือประตู ๑  ประตู ๓ ประตู ๕  สวนประตู ๖ จะเปดใหบริการ
สําหรับรถบรรทุกขนาดใหญเทานั้น 
       ๓. กําหนดใหผูมาติดตอราชการหรือบุคคลภายนอก ผานเขาประตูใดก็ตองออกประตูนั้น 
                                         ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา เห็นดวยกับการใชระบบ
สติ๊กเกอร เพ่ือใหทราบจํานวนรถที่ผานเขา-ออก และเปนขอมูลในการบริหารจัดการดานจราจร แตสําหรับการกําหนดใหผูมาติดตอ
หรือบุคคลภายนอกตองผานเขาออกประตูเดิมนั้น จะทําใหเกิดความสับสนเนื่องจากผูมาติดตอไมคุนเคยกับพ้ืนที่และถนนภายใน
มหาวิทยาลัย อาจเปนสาเหตุทําใหรถติดภายในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งไดทักทวงตอท่ีประชุมดังกลาวแลว แตหากมหาวิทยาลัย
ยืนยันตามมติเดิม   สภาคณาจารยควรเสนอใหมีการทบทวนระเบียบฯ ดังกลาวตอไป   
 สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสงหลักฐานจากเจาของรถเพ่ือทําสติ๊กเกอรวา ควรใหสวน
งานเปนผูสงขอมูล โดยทําเปนเอกสารสรุปขอมูลเทาท่ีจําเปนแทนการสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนรถ เพ่ือลดปริมาณกระดาษและ
ลดภาวะโลกรอน 
                                             มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๔.๓.๘ คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการมาตรฐาน

รานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

           ที่ประชุม รับทราบ 
                              
ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื่องอื่นๆ   
 ๕.๑ เน้ือหาขาวสภาคณาจารย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค สายขุน เสนอแนะวา ปจจุบันขาวสภาคณาจารยแตละฉบับมีเนื้อหา
คอนขางนอย  นาจะหาบทความ หรือขาวที่เปนประโยชนตอบุคลากร มาเผยแพรใหมากขึ้น 

          /รองศาสตราจารย์ .... 



 
 

 
 

๗ 

  รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี ประธานคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ รับขอเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไป   โดยขอความรวมมือจากสมาชิกใหชวยสงขาว หรือบทความที่เปนประโยชนมายังฝายเลขานุการสภา
คณาจารย 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 

   ๕.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 
  ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
  มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
     
 

 

 

  อาจารย ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์                      นางสาวสุจิรา  สอนสม 

   ผูตรวจรายงานการการประชุม                                 ผูจดรายงานการประชุม 

 


